
sþ. 212. Fyrirspurn [200. mál]
til félagsmálaráðherra um áhrif breytinga á lánskjaravísitölu á húsnæðislán í september 1983.

Frá Kolbrúnu Jónsdóttur.

1. Hvernig hefur félagsmálaráðherra staðið að framkvæmd þeirrar ákvörðunar ríkisstjórn-
arinnar að hækkun lánskjaravísitölu í september 1983 yrði 5,1% í stað 8,1% á lán veitt
úr Byggingarsjóði ríkisins?

2. Hvað hafði þessi breyting á meðferð lánskjaravísitölu áhrif á mörg lán:
a. til nýbygginga,
b. til kaupa á eldri íbúðum?

3. Hver voru áhrif þessarar ákvörðunar á höfuðstól fullverðtryggðra lána hjá Byggingar-
sjóði ríkisins?

4. Er það skoðun ráðherra að þessari ákvörðun ríkisstjórnarinnar hafi að fullu verið
framfylgt?


